

BBA ม.ธ. คว้รางวัล

CFA Institute Research Challenge in Thailand ปีที่ 3

ทีมนักศึกษาจากโครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คว้ชัยในการแข่งขัน CFA Institute Research Challenge in Thailand ซึ่งสมาคม ซีเอฟไอ ไทยแลนด์ จัดขึ้นเป็นปีที่ 3 ต่อเนื่องกัน จากนั้นพวกเขาต้องเตรียมเข้าแข่งระดับภูมิภาค และหากชนะก็จะได้เข้าแข่งในระดับโลกต่อไป ขณะที่ผู้สอบผ่านหลักสูตร CFA ระดับ 3 ในปีที่ผ่านมา มีจำนวน 58 คน โดยผู้สอบผ่านหลักสูตรและเป็น CFA Chartered Holder มีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี



▲ ผู้เข้ารับเกียรติบัตร CFA Chartered Holder ถ่ายภาพร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ (นั่งจากซ้ายไปขวา) **Dr. Aaron Low, CFA** กรรมการ CFA Institute, **ดร.วสวา สกตติยานุรักษ์** เลขาธิการ ก.ล.ต. และ **คุณพิศิต อังประดิษฐ์-ภักดิ์, CFA** ประธานสมาคม ซีเอฟไอ ไทยแลนด์

สมาคม ซีเอฟไอ ไทยแลนด์ จัดพิธีมอบเกียรติบัตรสำหรับผู้สอบผ่านหลักสูตร CFA ระดับ 3 ในปี 2011 ซึ่งมีผู้สมัครเข้าสอบนับร้อยคน โดยสอบผ่านรวม 58 คน โดยในงานได้รับเกียรติจาก **ดร.วรพล สกตติยานุรักษ์** เลขาธิการ ก.ล.ต. เป็นประธานในพิธีฯ และ **Dr. Aaron Low, CFA** กรรมการ CFA Institute เดินทางมาร่วมกล่าวสุนทรพจน์ในงานด้วย

ดร.วรพลกล่าวถึงผู้สอบผ่านและได้รับเกียรติบัตร CFA ว่า “เป็นบุคลากรที่ผ่านมาทดสอบความรู้ด้านการเงินมาเป็นอย่างดี มีความเข้าใจและความสามารถในการวิเคราะห์ตัวเลขต่างๆ มีหน้าที่วิเคราะห์และให้คำแนะนำแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะในเรื่องของการประเมินมูลค่าหุ้น การทำ M&A บุคลากรเหล่านี้ต้องมีการอัปเดตข้อมูลความรู้และยึดถือจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด”

การผลิต CFA Chartered Holder ใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 750 ชั่วโมง ซึ่งเป็นกระบวนการที่กินเวลาและต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจจริง “มีเพียง 1 ใน 8 เท่านั้นที่สอบผ่าน ดังนั้น ผู้ที่ได้รับเกียรติบัตรนี้จึงควรมีความภาคภูมิใจและรักษาความภูมิใจนี้ไว้โดยการทำงานอย่างมืออาชีพ”

Dr.Aaron Low บอกว่า “หลักสูตร CFA เป็นหลักสูตรที่ถูกออกแบบและทดสอบจากบรรดามืออาชีพในอุตสาหกรรมการเงินของโลก และมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมเนื้อหาหลักสูตรให้ทันสมัยทุกปี”

“มีผู้ให้ความสนใจสมัครสอบ CFA เพิ่มมากขึ้นทุกปี ตัวเลขการเติบโตโดยเฉพาะจำนวนผู้สมัครที่เพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ มาจากทั้งภูมิภาคเอเชียและประเทศในกลุ่มละตินอเมริกา ซึ่งหลักสูตร CFA พร้อมทั้งจะผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะนักวิเคราะห์หุ้น ผู้จัดการกองทุน หรือแม้กระทั่งที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อสนับสนุนธุรกิจการเงินในองค์กร” Dr.Low กล่าว

หลังจากพิธีมอบเกียรติบัตรฯ ผ่านพ้นไปได้ได้มีการประกาศผลการแข่งขัน CFA Institute Research Challenge in Thailand โดย สมาคม ซีเอฟเอ ไทยแลนด์ จัดการแข่งขันความรู้ความสามารถในงานวิจัยด้านการลงทุนของนักศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป เพื่อสนับสนุนแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการทำวิเคราะห์หลักทรัพย์ของคณาจารย์ใหม่ที่ต้องก้าวเข้าสู่วิชาชีพด้านการเงินการลงทุน

ในปีนี้มีทีมจากสถานศึกษารวม 7 มหาวิทยาลัยเข้าร่วมแข่งขัน และมี 4 ทีมเข้ารอบชิงชนะเลิศ โดยทีมที่ชนะเลิศเป็นทีมจากโครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ (BBA) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งจะเข้าแข่งขันเพื่อชิงชนะเลิศระดับภูมิภาคในเดือนมีนาคมที่ย่างง และหากชนะเลิศจะได้ไปแข่งขันในระดับโลกที่สหรัฐอเมริกาในเดือนเมษายนต่อไป

ปณิสร หงส์พิพัฒน์ ผู้ประสานงานทีม BBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เล่าว่า ทีมได้ผ่านการคัดเลือกในระดับมหาวิทยาลัยมาแล้วจากทีมที่เข้าแข่งขันกัน 3 ทีม ซึ่งทีมของเขามีข้อได้เปรียบตรงที่เรียนวิชาด้านบริหารธุรกิจ ซึ่งมีเนื้อหาด้านไฟแนนซ์ที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันโดยตรง และการเรียนในหลักสูตรนานาชาติทำให้มีทักษะด้านภาษาอังกฤษที่ใช้ในการแข่งขันได้ดีกว่า

“ในการแข่งขันนั้นต้องเขียนรายงานและนำเสนอ Presentation เป็นภาษาอังกฤษ ทางกลุ่มเป็นเพื่อนกันอยู่แล้ว เลยสมัครแข่งขันกันทั้งทีม และในทีมก็มีคนที่ลงทุนในหุ้นอยู่แล้วด้วย” ปณิสรเล่า

สำหรับการแข่งขันในทีมนั้น พวกเขามีการกระจายงานกัน โดยแบ่งให้ 2 คนไปศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับตัวบริษัท อีก 2 คนดูรูปภาพรวมอุตสาหกรรม และอีก 1 คนดูภาพรวมและเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบทบาทของ Industry Mentor คือ คุณยิงยง เจียรูฒินัน จะให้ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมค่าปัสและแนะนำเรื่องการใช้ Valuation ที่เหมาะกับอุตสาหกรรมนี้ รวมทั้งให้คำแนะนำการใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์หุ้น

ในการนำเสนอข้อมูลหรือทำ Presentation นั้น มีเวลาให้เสนอเพียง 10 นาที ซึ่งทีมได้ให้สมาชิกทุกคนขึ้นพูดโดยแบ่งงานกันตามหัวข้อ คือ พูดเกริ่นนำ ให้เหตุผลคำแนะนำซื้อหุ้น อธิบาย Valuation และอธิบายเรื่องความเสี่ยง



▲ ทีมชนะเลิศ เข้ารับรางวัล พร้อมอาจารย์ที่ปรึกษา **ส.ร.ส.พินิท กาวบุตร**

◀ ขอแสดงความยินดีกับทีมชนะเลิศ BBA ธรรมศาสตร์ (จากซ้ายไปขวา) **กิตติเกียรติ ตันติวณิกัตติ, วัฒนชัย ตั้งอนุรักษพงศ์, ปณิสร หงส์พิพัฒน์, สรวิศ ปทุมราช, วัชรกฤษ บำรุงตระกูล**

“อาจารย์ที่ปรึกษา คือ รศ.ดร.พินิทา กาวบุตร ซึ่งได้ให้คำแนะนำที่ดีในหลายเรื่อง ตอนแรกเราคิดกันว่าจะพูดแบบมืออาชีพธรรมดาๆ แต่อาจารย์ก็ให้ข้อสังเกตว่าในบทบาทจริงที่นักวิเคราะห์ทำนั้น ต้องคิดถึงการพูดในฐานะที่เป็น Sell Side ด้วย ควร Present ในลักษณะการพูดคุยแลกเปลี่ยน ไม่ให้ดูแข็งทื่อจนเกินไป ซึ่งเป็นข้อแนะนำที่มีประโยชน์มาก” สรวิศ ปทุมราช ซึ่งใฝ่ฝันอยากทำงานด้านวาณิชธนกิจ หรือ Investment Banker และ Corporate Banker เล่า

สำหรับการเตรียมตัวเพื่อไปแข่งในระดับภูมิภาคนั้น วัฒนชัย ตั้งอนุรักษพงศ์ บอกว่า “ในระดับภูมิภาคมีทีมเข้าแข่งขันรวม 19 ทีม จาก 15 ประเทศ หุ้นที่น่าสนใจเป็นหุ้น CPALL ตัวเดิม แต่ต้องปรับเปลี่ยนข้อมูลเพราะนำเสนอให้กับกลุ่มคนฟังที่ต่างออกไป”

ปณิสรเสริมว่า “ต้องมีวิธีนำเสนอหรือเล่าเรื่องให้คนฟังกลุ่มนี้ที่อาจจะไม่รู้จักหุ้น CPALL เลย ให้พวกเขาสนใจและอยากจะทำมาลงทุนให้คล้ายๆไปกับ Story ของเรา”

การแข่งขัน CFA Institute Research Challenge in Thailand ถือเป็นประสบการณ์ที่สำคัญสำหรับนักศึกษาที่คาดหวังจะประกอบอาชีพด้านการวิเคราะห์การเงินการลงทุน เพราะได้มีโอกาสฝึกฝนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในห้องเรียนกับการปฏิบัติจริง และการแข่งขันทำให้พวกเขาต้องมานะ ผ่านแรงกดดันต่างๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่ต้องเผชิญในชีวิตการทำงานจริงๆ อยู่แล้ว

ในอนาคต ทุกคนตั้งเป้าว่าจะได้มีโอกาสมาทำงานในวิชาชีพการเงินการลงทุน โดย กิตติเกียรติ ตันติวณิกัตติ หนึ่งในทีมอยากจะทำงาน IB ด้วยเช่นกัน ส่วน วัชรกฤษ บำรุงตระกูล อยากทำงานด้าน Institutional Dealer หรือ Financial Planner และ ปณิสร หงส์พิพัฒน์ อยากทำหลายด้าน อาทิเช่น Investment Banker, Stock Analyst หรือ Fund Manager ส่วน วัฒนชัย ตั้งอนุรักษพงศ์ อยากเป็นที่ปรึกษาการเงิน **MW**